

<b>การรายงานผลการชี้แจงเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อกรมปศุสัตว์</b>	
<b>ผู้รายงาน</b>	<b>ชื่อ - สกุล นายสมชาย อนันตจารุตระกูล</b>
	<b>ตำแหน่ง ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม</b>
	<b>หน่วยงาน สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม</b>
<b>ประเด็นปัญหา</b>	
<p>กรณีประชาชนแจ้งความจับพระ ใช้หมาลากรด ขณะบิณฑบาตที่ตลาด อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม มีผู้ขอความช่วยเหลือผ่าน DLD4.0 ประเด็น พระทารุณหมาที่จังหวัดนครพนม จับพระหนูที่ใช้หมาลากรด WDT ประสานงาน คดีทารุณกรรมสัตว์กับ สก.ธาตุพนม หลังประชาชนแจ้งความจับพระหนูที่ใช้หมาลากรดอยู่ที่ตลาด อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม และประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนในจังหวัดนครพนมหรือจังหวัดใกล้เคียงท่านใดประสงค์รับอุปการะน้องหมาลากรด ติดต่อ Inbox ของ WDT</p>	
<b>ข้อเท็จจริง</b>	
<p>วันนี้ (12 ธันวาคม 2561 ) น.ส.ปิยะพร พิมจักร อายุ 31 ปี ประชาชนอำเภอธาตุพนม ได้เข้าพบพนักงานสอบสวน สก.ธาตุพนมเพื่อร้องทุกข์กล่าวโทษดำเนินคดี กับพระหนูที่ ทินราช อายุ 70 ปี ภูมิลำเนา อ.เมือง จ.อุดรธานี ซึ่งเป็นพระภิกษุ ได้ใช้สุนัข เพศผู้ อายุ 4 ปี ลากล้อเข็นบรรทุกสิ่งของ ออกเร่บิณฑบาต ไปตามถนนในพื้นที่อำเภอธาตุพนม หลังจากได้สอบปากคำผู้กล่าวหาแล้ว เจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำตัวพระหนูที่ ทินราช พร้อมล้อเข็นสำหรับใช้สุนัขลาก และสุนัขพันธุ์ไทยพื้นเมืองสีดำ อายุประมาณ 4 ปี มาที่ สก.ธาตุพนม เพื่อสอบปากคำและพระหนูที่ ทินราชได้ให้การปฏิเสธว่า ไม่ได้ทารุณกรรมสัตว์ แต่เป็นการให้ทำงานปกติ โดยพนักงานสอบสวน ได้แจ้งให้ปศุสัตว์อำเภอธาตุพนม มาทำการตรวจสอบและนำสุนัขไปดูแลต่อไป และได้ทำการตรวจ ชีตรจนเห็นไว้ประกอบการดำเนินคดี และจะได้รวบรวมพยานหลักฐานดำเนินการสอบสวนและดำเนินคดีต่อไป</p>	
<b>การดำเนินการ</b>	
<p>ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม ได้แจ้งให้นายสุพจน์ บุญรัตน์ ตำแหน่ง สัตวแพทย์ชำนาญงาน สนง.ปศุสัตว์อำเภอธาตุพนม ไปร่วมดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตาม พรบ.ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์. พ.ศ. ๒๕๕๘ และนำสุนัขไปตรวจสุขภาพและดูแลต่อไป</p>	
<b>ช่องทางการเผยแพร่</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. เว็บไซต์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม</li> <li>2. Facebook สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม</li> <li>3. ไลน์กลุ่ม สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม</li> <li>4. บอร์ด ประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม</li> </ol>	

หมายเหตุ \*\*

- การชี้แจงจะต้องดำเนินการภายใน 3 วัน ไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
- การชี้แจงต้องแนบหลักฐานการเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางสื่อ ไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง